

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่า วิดกเกาหลีเหนือถ่วงดอลลาร์อ่อนค่า

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าขึ้น โดยฟื้นตัวจากวานนี้บาทอ่อนค่าต่ำสุด
กว่า 1 สัปดาห์ หลังดอลลาร์มีแรงกดดัน จากสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี

*ดอลลาร์/เยนร่วงลงในช่วงเช้านี้ ขณะที่สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีทวีความตึง
เครียดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนเข้ามาบ้าง จากทิศทางนโยบายการเงินที่
แตกต่างกันเป็นอย่างมากระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่น

*สำนักข่าวอนฮัพของเกาหลีใต้ รายงานว่า นายรี ยอง โฮ รมว.ต่างประเทศของเกาหลี
เหนือ กล่าวในวันนี้ว่า เขาเชื่อว่าเกาหลีเหนืออาจจะพิจารณาเรื่องการทดสอบระเบิดไฮโดรเจน
ในมหาสมุทรแปซิฟิกในระดับที่ไม่เคยทำมาก่อน

*นายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือจะพิจารณา "มาตรการ
ตอบโต้อย่างแข็งแกร่งขั้นสูงสุดในประวัติศาสตร์" ต่อสหรัฐ เพื่อตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ชูที่จะทำลายเกาหลีเหนือ

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 92.047 ในช่วงเช้าวันนี้ ร่วง
ลง 0.2% จากช่วงทำวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์อาจจะปิดตลาดสัปดาห์นี้ด้วยการปรับ
ขึ้น 0.4% จากสัปดาห์ที่แล้ว และยังคงอยู่ห่างจากจุดต่ำสุดรอบ 2 ปีครั้งที่ 91.011 ที่ทำไว้ใน
วันที่ 8 ก.ย.

*นักลงทุนจับตาดูตลาดการเงินจีนด้วย เพื่อดูว่าตลาดจะแสดงปฏิกิริยาเช่นใดต่อข่าว
ที่ว่า สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส โกลบอล เรตติ้งส์ (S&P) ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะ
ยาวของจีนลง 1 ขั้น สู่ระดับ A+ จาก AA- โดยระบุถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น จากการปล่อย
สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจีน

*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) มีมติคงนโยบายการเงินเมื่อวันพฤหัสบดี และคงมุมมอง
เศรษฐกิจในเชิงบวก โดยส่งสัญญาณความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง จะทำให้
อัตราเงินเฟ้อค่อยๆเพิ่มขึ้นสู่เป้าหมาย 2% โดยไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม

*แนวทางนโยบายของบีโอเจ สวนทางกับแผนการของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่ประกาศเมื่อวันพุธว่า เฟดจะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลลงในเดือนต.ค.และระบุว่า เฟดยังคงมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 144.84 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 2.66 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 2.63 พันล้านบาท

*09.00 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.10/12 จาก 33.13 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.559/581 จาก 39.540 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.13/16 จาก 112.46 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1951/55 จาก 1.1939 เมื่อวาน

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้